



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### มศว มั่นใจปั้นรพ.ชลประทาน เป็น รร.แพทย์ชั้นนำภายใน 5 ปี

โดย เดลินิวส์ วัน จันทร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2550 14:49 น.

จากการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารโรงเรียนแพทย์" ในการกิตติกรรมประกาศศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กรมชลประทาน จ.นนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวว่า การโอนโรงพยาบาลชลประทานมาสังกัด มศว เป็นเรื่องใหญ่ แต่ดี และจะต้องเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการใหม่ จากเดิมที่เน้นให้บริการเป็นหลักมาเป็นการศึกษาแพทย์ การวิจัย ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนแพทย์อื่น ๆ โดยยึดเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ ส่วนการรับนักศึกษาแพทย์ และการประเมินผลของ มศว ควรใช้มาตรฐานเดียวกัน และใช้ข้อสอบชุดเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลชลประทานมาเป็นโรงเรียนแพทย์จะทำให้มีฐานการผลิตนักเรียนแพทย์มากขึ้น โดยตั้งเป้าจะเริ่มรับนักเรียนแพทย์ ปี 2551 จำนวน 20 คน ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลชลประทาน มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 1,200 คน แต่มีแพทย์เพียง 40 คน และพยาบาล 80 คน ดังนั้นต้องเพิ่มจำนวนแพทย์และพยาบาลเป็น 2 เท่า เพิ่มพนักงานอีกกว่า 500 คน และต้องพัฒนาบุคลากรและสถานที่ เพื่อรองรับภารกิจใหม่ โดยเฉพาะศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ จะเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาโรคที่มีความยาก ซับซ้อน จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม และที่สำคัญต้องเพิ่มเงินเดือนให้แก่บุคลากร 10% เป็นเวลา 4 ปีต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจ ทั้งนี้ตนเชื่อว่าโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ จะสามารถเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศภายใน 4-5 ปี

ด้าน นายเชดิวิทย์ ฤทธิประศาสน์ ผวจ.นนทบุรี กล่าวว่า ทางจังหวัดยินดีสนับสนุน มศว เพราะชาวนนทบุรีคาดหวังว่า มศว จะทำให้โรงพยาบาลมีความเป็นเลิศทั้งด้านการเรียน การสอน การบริการ และที่สำคัญมีการวิจัย และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการแพทย์.